

PHỤ BIỂU I
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk Hà)

TT	Tổ chức, cá nhân có ý kiến, kiến nghị	Nội dung	Nội dung Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời tại Báo cáo 1146/BC-UBND ngày 22/12/2022	Kết quả giải quyết	
				Đã giải quyết xong và thông tin đến cử tri	Đang giải quyết (lý do)
1.	Cử tri Hồ Tấn Đông, thôn 7, xã Ngọc Wang	Hiện nay, tại km 4 Tỉnh lộ 671 (đoạn qua dốc đường bê tông) xảy ra sụt lún khoảng 7-8 m ² làm ảnh hưởng đến giao thông nhất là vào mùa vụ thu hái cà phê. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh sớm kiểm tra, khắc phục, sửa chữa.	Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản đề nghị đơn vị quản lý công trình đường Tỉnh lộ 671 có biện pháp khắc phục sự cố nêu trên. Đến nay đơn vị quản lý công trình đã xử lý xong sự cố hư hỏng đảm bảo giao thông đi lại thông suốt.	Đã giải quyết xong	
2.	Cử tri Nguyễn Duy Thiêm, thôn Đoàn Kết, xã Đắk Ngọc	Hệ thống biển báo an toàn giao thông dọc các trục đường của xã bị hư hỏng, xuống cấp và một số biển báo bị mất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa chữa, thay thế.	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện sửa chữa tuyến đường với những hạng mục công việc chính như: sửa chữa những đoạn mặt đường bị sụt lún, hư hỏng; sửa chữa đoạn rãnh dọc thôn Thanh Xuân (gần đập Mùa Xuân); thay thế các biển báo hư hỏng đoạn qua địa bàn xã Đắk Ngọc. Các hạng mục trên hiện nay đang tiến hành sửa chữa khắc phục, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2022.	Đến nay đã khắc phục xong	
3.	Cử tri A Nhin, thôn 9, xã Đắk La	Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện: Nâng cấp hệ thống nâng, hạ van phai chắn nước đập Cà Ha bằng mô tơ điện ba pha thay cho hệ thống cơ quay bằng tay như hiện nay.	Qua làm việc và theo báo cáo của Trạm quản lý thủy nông huyện: Công trình đập Cà Ha theo thiết kế gồm 5 cửa van xả lũ vận hành bằng thủ công. Năm 2017, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã đầu tư máy nổ đi kèm thiết bị truyền động để vận	Đã trả lời, thông tin đến cử tri	

			hành các cửa van tràn. Từ đó đến nay công tác vận hành được kịp thời đảm bảo thoát lũ của công trình. Do vậy, việc đầu tư hệ thống nâng hạ van phai chắn nước đập Cà Ha bằng mô tơ điện ba pha hiện tại là không cần thiết.		
4.	<i>Cử tri A Nhin, thôn 9, xã Đăk La</i>	Hiện nay, bờ kè, mương đập Cà Ha bị sạt lở nhiều đoạn, đề nghị Trạm quản lý thủy nông huyện sớm khắc phục, làm kè đá để đảm bảo lâu dài.	Hệ thống kênh công trình đập Cà Ha chạy dọc theo suối Ngô Trang vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Bờ suối bị sạt lở nhiều chỗ theo ý kiến của cử tri do địa phương quản lý, không thuộc tài sản kết cấu của công trình đập Cà Ha. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk La kiểm tra, chủ động thực hiện kiểm tra sửa chữa, gia cố không gây xói lở đất của người dân. Trường hợp vượt thẩm quyền của địa phương thì báo cáo đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý kịp thời.	Đã trả lời, thông tin đến cử tri	
5.	<i>Cử tri Đỗ Học, thôn 7, xã Đăk La</i>	Mương tưới nước của đập Cà Sâm bị sạt lở nghiêm trọng; người dân đã tự khắc phục tạm bằng 20 rọ đá nhưng chưa triệt để và đã có kiến nghị nhưng chưa được kiểm tra khắc phục. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục.	Vị trí sạt lở nghiêm trọng theo ý kiến nghị của cử tri thuộc hạng mục công tiêu thoát nước đường dân sinh do địa phương quản lý, không thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của công trình hồ chứa Cà Sâm. Vào mùa mưa, tất cả nước mặt từ trên sườn đồi đổ dồn về cống tiêu, nước thoát qua cống tiêu không hết gây xói lở đất của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk La chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, đánh giá hiện trạng đề xuất hướng xử lý sửa chữa, khắc phục để đảm bảo tiêu thoát nước và không gây xói lở đất của người dân.	Đã trả lời, thông tin đến cử tri ¹	
6.	<i>Cử tri Trịnh Văn Sương, thôn 1, xã Đăk La</i>	Hệ thống kênh N3 công trình đập Kon Trang Kla chưa được khắc phục triệt để, còn bị rò rỉ, chưa đảm bảo	Qua kiểm tra hiện trạng hệ thống kênh N3 công trình đập Kon Trang Kơ La hoạt động bình thường tuy nhiên trong quá trình phục	Đã trả lời, thông tin đến cử tri	

¹ Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân xã Đăk La chưa có báo cáo đề xuất hướng xử lý

		nước tưới. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục đảm bảo phục vụ sản xuất trong thời gian tới.	vụ sản xuất có một vài vị trí người dân tự ý cuốc đất bờ kênh để mở rộng diện tích canh tác và đục phá kênh bê tông để lấy nước làm bờ kênh bị xói lở cục bộ gây thất thoát nước. Trạm quản lý thủy nông đã phối hợp với Ban Nhân dân thôn và cán bộ phụ trách thủy nông nội đồng đắp đất gia cố, khắc phục các vị trí rò rỉ để tránh thất thoát nước, đưa đủ nước tới cuối khu tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời, đề nghị UBND xã Đăk La tuyên truyền, vận động Nhân dân trong vùng không được xâm phạm bờ kênh, đục phá kênh làm ảnh hưởng đến công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và an toàn công trình.		
7.	<i>Cử tri Lê Trường Lâm, Phó Chủ tịch HĐND xã Đăk La</i>	Hệ thống kênh mương phía Đông, Tây đập Đăk Xít đã được đầu tư nhưng bị bồi lấp, không sử dụng được. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục.	Hàng năm, ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất Trạm quản lý thủy nông đều phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng, kịp thời triển khai nạo vét, phát dọn khơi thông dòng chảy các hệ thống kênh mương của các công trình thủy lợi do Trạm quản lý thủy nông trực tiếp quản lý, vận hành trên địa bàn xã Đăk La. Hiện tại hệ thống kênh của hồ chứa Đăk Xít 1, hồ chứa Đăk Xít 2, hồ chứa Đăk Xít 3 đang thực hiện nạo vét, phát dọn để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.	Đã giải quyết xong	
8.	<i>Cử tri Vũ Thị Liên, thôn 1, xã Đăk La</i>	Hiện nay, trụ điện tại khu vực nhà tôi thường bị rung lắc khi có mưa, gió không đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Điện lực Đăk Hà kiểm tra, xem xét di dời trụ điện hoặc ra cố để đảm bảo an toàn.	Qua kiểm tra thực tế, vị trí kiến nghị là vị trí cột BT96 thuộc đường dây 35kV Kon Tum - Đăk Tô (vận hành 22kV) đi qua địa bàn xã Đăk La. Hiện trạng, hộ bà Vũ Thị Liên đã tiến hành san ủi hạ mặt bằng quanh vị trí cột, tạo ta luy cao gần 4m, nhưng vị trí cột vẫn đảm bảo an toàn vận hành. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sau này, Điện lực Đăk Hà sẽ gửi thông báo an toàn,	Điện lực đã thông báo cho cử tri	

			hướng dẫn hộ gia đình bà Vũ Thị Liên không tiếp tục thực hiện xâm phạm đất tại vị trí cột trên.		
9.	<i>Cử tri Nguyễn Văn Hùng, TDP7, thị trấn Đăk Hà</i>	Đề nghị UBND huyện xem xét, quan tâm đề nghị Viễn thông Đăk Hà di dời một số trụ điện của Viễn thông nằm trên vỉa hè đường Chu Văn An hiện nay để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.	Qua kiểm tra thực tế hiện trạng tuyến cột đi trên vỉa hè của đường Chu Văn An có rất nhiều loại cột của điện lực, Viettel, VNPT và của hộ dân. Đối với tuyến cột của VNPT và Điện lực thì hầu như đi trùng tuyến nên không ảnh hưởng nhiều trên vỉa hè, cáp trên tuyến cũng đã được điện lực Đăk Hà bó gọn dọc tuyến. Riêng tuyến cột của Viettel và một số cột điện công lộ và cột tự phát do Nhân dân trồng để kéo điện sinh hoạt nằm ngoài tuyến nên gây nên mất mỹ quan đô thị. Ngày 15/11/2022, Viễn thông Đăk Hà đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra, khảo sát lại cụ thể; đối với tuyến cột dọc tuyến trên do Viễn thông Đăk Hà quản lý chỉ dịch chuyển 01 cột khoảng 50cm để tránh bó vỉa của vỉa hè để đảm bảo an toàn và mỹ quan cho tuyến đường mới.	Đã trả lời, thông tin đến cử tri (<i>UBND thị trấn đã làm việc với Công ty Viettel, VNPT và điện lực huyện Đăk Hà phối hợp với Ban quản lý TDP7 hiện nay đã khắc phục xong và cử tri thống nhất không có ý kiến gì đề xuất thêm</i>)	
10.	<i>Cử tri Đỗ Văn Quang, TDP8, thị trấn Đăk Hà</i>	Thời gian vừa qua tôi có lên huyện làm thủ tục tặng cho con tôi 01 lô đất ở. Huyện có văn bản tạm dừng giao dịch thủ tục tặng cho của tôi theo nội dung công văn 224/CV-CSĐT, ngày 30/7/2021 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà. Tuy nhiên, hiện nay cạnh bên đất gia đình tôi có 02 hộ gia đình đang thực hiện xây nhà. Vì vậy, tôi đề nghị UBND huyện Đăk Hà, các cơ quan chuyên môn huyện xác minh và trả lời cho gia đình tôi được rõ:	Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản trả lời gửi trực tiếp cho cử tri; cụ thể: Khu vực đất tại Tổ dân phố 8 (trước đây là Tổ dân phố 9) thị trấn Đăk Hà (Trước Trung tâm GDNN-GDTX huyện) có 04 thửa đất cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng tạm ngừng giao dịch và không được làm thay đổi hiện trạng. Việc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà cấp phép xây dựng nhà ở cho 02 trường hợp mà cử tri nêu trên là đảm bảo theo quy định pháp luật và không thuộc diện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.	Đã trả lời, thông tin đến cử tri (<i>Thị trấn Đăk Hà đã thông tin, đến nay cử tri đều thống nhất với ý kiến trả lời của UBND huyện, không có ý kiến gì khác</i>)	

		<p>Thứ nhất: Theo Công văn 224/CV-CSĐT, ngày 30/7/2021 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà về việc phối hợp điều tra là: “tạm dừng giao dịch, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng, đăng ký biến động đối với các thửa đất liên quan...”. Tuy nhiên, 02 hộ dân đang thực hiện việc xây dựng, điều đó có đúng hay không? có mâu thuẫn với văn bản trên hay không? và việc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho 02 hộ dân trên có đúng hay không?</p> <p>Thứ hai: Sự việc các hộ dân trên đang xây dựng nhà ở, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà có biết hay không?</p>			
11.	<p><i>Cử tri Lê Trường Lâm, Phó Chủ tịch HĐND xã Đắk La</i></p>	<p>Hiện nay, một số hộ dân khi đổi Giấy chứng nhận QSD đất (bìa đỏ) do bị cũ, rách nát sang Giấy chứng nhận QSD đất mới (bìa hồng) nhưng bị thu phí rất cao, mặc dù diện tích, hiện trạng thửa đất không có thay đổi. Đề nghị xem xét, giám sát việc giao dịch bất động sản, giá và phí dịch vụ, tiền thẩm định...loại đất nào đóng, loại nào được miễn.</p>	<p>Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất (bìa đỏ) sang Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bìa hồng); khi thực hiện hồ sơ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện sẽ thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính từ cơ sở dữ liệu đất đai cũ sang cơ sở dữ liệu đất đai mới (thực hiện đo vẽ, trích lục thửa đất, chỉnh lý thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính), sẽ thu phí dịch vụ công theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.</p> <p>- Việc thu phí dịch vụ công được thực hiện riêng cho từng thửa đất đề nghị cấp; trong quá trình thực hiện hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện ký hợp đồng kinh tế (HĐ giá dịch vụ công) đồng thời xuất</p>	<p>Đã trả lời, thông tin đến cử tri</p>	

			<p>hóa đơn giá trị gia tăng (được cơ quan Thuế quản lý mã số thuế) và gửi lại cho công dân 01 bản sau khi thu phí. Số tiền thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định.</p> <p>- Đối tượng áp dụng: Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân) khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ công (áp dụng cho tất cả các loại đất).</p>		
12.	<p><i>Cử tri Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk La</i></p>	<p>Hiện nay, thủ tục hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản đối với hộ gia đình, cá nhân còn phải ký xác nhận của nhiều người trong gia đình, trong khi đó có người đã chết từ lâu... gây phiền hà cho người dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm hồ sơ, thủ tục</p>	<p>Căn cứ Luật đất đai năm 2013, quy định tại Điều 3. Giải thích từ ngữ, Điểm 29. “Hộ gia đình sử dụng đất: Là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.</p> <p>Vì vậy, khi thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất (gồm chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển QSD đất từ tài sản chung thành tài sản riêng) đối với Giấy chứng nhận QSD đất được cấp là “Hộ ông (bà)” thì cần phải xác định thành viên trong Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất gồm những ai để thực hiện ký giao dịch QSD đất nhằm đảm bảo về Quyền sử dụng đất tránh tình trạng bỏ sót quyền của người sử dụng đất dẫn đến khiếu kiện về quyền sử dụng đất.</p>	<p>Đã trả lời, thông tin đến cử tri</p>	

			Đối với trường hợp thừa kế QSD đất ngoài việc xác định thành viên khi Giấy chứng nhận QSD đất được cấp là Hộ ông (bà) cần phải xác định hàng thừa kế khi mở thừa kế (<i>Việc mở thừa kế QSD đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc tại các phòng Công chứng</i>). Điều 651- Luật Dân sự 2015 đã quy định cụ thể các trường hợp Người thừa kế theo pháp luật.		
13.	<i>Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, thôn Đắc Bình, xã Đắc Ngọc</i>	Vào ngày 15/11/2019 UBND huyện Đắc Hà đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với 616,8m ² đất tại đồi cà phê của gia đình tôi thuộc thôn Đắc Lợi, xã Đắc Ngọc (<i>thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 69</i>) để thực hiện dự án phát triển quỹ đất của huyện. Sau khi bị cưỡng chế thu hồi đất, ngày 23/12/2019 tại phòng tiếp công dân tôi đã gặp Chủ tịch UBND huyện Đắc Hà là ông Đoàn Ngọc Thắng và được ông Thắng chỉ đạo các phòng, ban cung cấp cho tôi một số giấy tờ trong đó có Bảng tổng hợp dự toán sau thẩm định bồi thường tài sản gắn liền với đất trên diện tích đất 616,8m ² cho hộ ông Nguyễn Công Hà và bà Nguyễn Thị Nguyên, vị trí: thôn Đắc Lợi, xã Đắc Ngọc, huyện Đắc Hà. Theo bảng tổng hợp này thì tổng giá trị bồi thường cho gia đình tôi là 9.481.217 đồng (<i>chín triệu bốn trăm tám mươi một nghìn hai trăm mười bảy đồng</i>). Đến nay,	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với diện tích đất 616,8 m2 do Nhà nước cưỡng chế giải phóng mặt bằng năm 2019 của ông Nguyễn Công Hà và bà Nguyễn Thị Nguyên là để trả lại hiện trạng đường đã có từ năm 1987, phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất cho Nhân dân xung quanh khu vực có đất sản xuất. Nhà nước không cưỡng chế thu hồi diện tích đất nêu trên để đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện nói chung và xã Đắc Ngọc nói riêng. - Đối với số tiền là 9.481.217 đồng theo phương án bồi thường tài sản gắn liền với đất do bị cưỡng chế mà gia đình bà Nguyên chưa nhận, hiện số tiền này đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý, đề nghị gia đình liên hệ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại địa chỉ số 25 đường Hà Huy Tập, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà để được hướng dẫn, làm thủ tục nhận tiền bồi thường theo đúng quy định. 	Đã trả lời, thông tin đến cử tri ²	

² Tuy nhiên, đến nay, ông Hà và bà Nguyên chưa liên hệ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để nhận số tiền bồi thường nói trên

		<p>gia đình tôi vẫn chưa nhận số tiền đền bù trên. Khi nào nhà nước chính thức công khai thực hiện dự án gì tại chỗ đất đã thu hồi đó, gia đình tôi mới nhận tiền đền bù này.</p> <p>Nay đã là ngày 03/11/2022, như vậy nhà nước đã cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình tôi đã được gần 3 năm. Trong thời gian 3 năm đó tôi chưa được biết nhà nước công khai thực hiện dự án gì tại chỗ đó, chỉ thấy chỗ đất đã thu hồi đó cỏ mọc um tùm, có chỗ dây leo bò chằng chịt, chòm phủ lên cả cà phê nhà tôi, gia đình nhà tôi đã rất vất vả vì phải mất nhiều công để dọn dẹp. Tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi những nội dung dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Nhà nước công khai thực hiện dự án gì trên diện tích đất đã thu hồi đó. - Theo quy định của Pháp luật hết thời hạn thực hiện dự án (3 năm), nếu Nhà nước vẫn không công khai thực hiện dự án gì, vẫn để đất hoang cỏ mọc thì gia đình tôi có quyền được sử dụng lại chỗ đất đó không? - Số tiền đền bù 9.481.217 đồng gia đình tôi chưa được nhận lúc này nhà nước có trả lại cho gia đình tôi không? 			
14.	<p><i>Cử tri Nguyễn Quang Hân, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok</i></p>	<p>Tôi đã gặp Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân và đề đạt ý kiến, kiến nghị của tôi (<i>giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Hải có hành vi lợi dụng chức quyền hạn chiếm dụng đất công</i>)</p>	<p>Vụ việc Ông Nguyễn Quang Hân phản ánh, kiến nghị giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Hải, hiện là Thôn trưởng Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok có hành vi lợi dụng chức quyền chiếm dụng đất công và đất hai vụ</p>	<p>Đã thông tin đến cử tri</p>	<p>Đang tiếp tục giải quyết. Do hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất từ năm 2003 nên chưa tìm</p>

		<p>và đất hai vụ lúa của Xí nghiệp Thủy nông để xây dựng nhà ở). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.</p>	<p>lúa của Công ty Thủy nông Đăk Uy (nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 704) để xây dựng nhà ở và yêu cầu kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang Thượng (con trai ông Hải) theo quy định đã được Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Kon Tum tiến hành thanh tra, xác minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh³. Ngày 11/3/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr⁴ (Trong đó, có nội dung đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý về yêu cầu kiểm tra, xem xét việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang Thượng (con trai ông Hải) theo các quy định của pháp luật về đất đai). UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tra cứu, rà soát, tìm kiếm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang Thượng để làm cơ sở xác minh quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 02 trường hợp nêu trên và thông tin kết quả kiểm tra, xử lý cho công dân được biết theo quy định.</p>	<p>thấy hồ sơ. Hiện đang chờ kết quả triển khai chỉnh lý tài liệu địa chính từ trước đến nay, nếu tìm thấy hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu thực hiện trình tự giải quyết đơn tố cáo đảm bảo theo qui định.</p>
--	--	--	--	---

³ Công văn số 2302/UBND-NNNT ngày 06/7/2021 và Công văn số 3034/UBND-TH ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh.

⁴ Thanh tra việc quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán đất của Công ty TNHH MTV cà phê 704 và Công ty TNHH MTV cà phê 734; việc bàn giao đất và chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường đối với phần diện tích của các Công ty bàn giao cho địa phương quản lý tại huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy và Đăk Glei; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số cá nhân chồng lên diện tích đất Công ty Công ty TNHH MTV cà phê 704 quản lý.